



ประกาศโรงพยาบาลรัตนภูมิ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตนภูมิ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานบริการในโรงพยาบาลรัตนภูมิ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้

๑. นางสาวมูซึรา ยาประจันทร์
๒. นางสาวนุชนาถ ภาคโร

ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ มาเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลรัตนภูมิ และโรงพยาบาลจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์ <http://www.rattaphumhospital.go.th/> โรงพยาบาลรัตนภูมิ ต่อไป

ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศแนบท้ายนี้อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ



ประกาศโรงพยาบาลรัตนภูมิ
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตนภูมิ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานบริการในโรงพยาบาลรัตนภูมิ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลรัตนภูมิจึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา กำหนดตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๑/๒๕๖๕ และ ที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ อย่างน้อย ๒ เข็ม หรือครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาหลักฐานจากแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19
๒. มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับการประเมินฯ
๓. หรือเป็นผู้มีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อมาไม่เกิน ๙๐ วัน
๔. หรือมีเอกสารรับรองว่าครบกำหนดการกักกันตัวตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องเดินทางภายใน ๗๒ ชั่วโมง นับแต่วันที่พ้นจากการกักกันตัว

และต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (DMHTTA) คือ การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย ๑ เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างานหรือเข้าร่วมกิจกรรม การตรวจอาการโรค และใช้แอปพลิเคชันที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ